



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

■ Làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc, liên doanh THACO - Lộc Trời

■ Hợp thống nhất kế hoạch giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập

(Xem tin trang 4)

Xây dựng thành phố Thái Bình theo tiêu chí đô thị loại I



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chiều ngày 28/9, UBND tỉnh họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) báo cáo quy hoạch chung xây dựng

thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng giải trình để làm rõ những ý kiến của các đại biểu dự họp, trong đó tập trung vào các vấn đề như kế hoạch sử dụng đất, định hướng xây dựng trục liên kết đô thị và định hướng áp dụng giao thông công cộng, định hướng xây dựng không gian ven sông Trà Lý, định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông và quy hoạch cơ sở hạ tầng...

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG

Giao ban khối dân vận tỉnh quý III/2017

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THANH TÂM

Họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II

Chiều ngày 28/9, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 họp triển khai kế hoạch thi nâng ngạch

chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NGA TỈNH Triển khai kế hoạch kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Theo kế hoạch, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh sẽ phối hợp với một số sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, những ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phổ biến và vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia đợt thi viết về đề tài "Kỷ niệm sâu sắc về nước Nga và tình hữu nghị Việt - Nga" do Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga phát động; xây dựng các phóng sự về hoạt động trong công tác hữu nghị và xây dựng kinh tế của Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh và các hội viên.

Trong dịp này, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh cũng sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu hội viên với quy mô phù hợp. Việc tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

THANH GIANG

Hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng

Chiều ngày 28/9, Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng và nhân lực chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Công tác điều dưỡng và hoạt động của điều dưỡng các bệnh viện đối với việc chăm sóc, điều trị bệnh ngày càng được nhìn nhận, đánh giá đúng; được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ghi nhận, đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, công tác điều dưỡng đạt nhiều kết quả với nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức thành công Đại hội Điều dưỡng toàn ngành lần thứ V; lần đầu tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng; tập huấn nghiệp vụ cho điều dưỡng trưởng các bệnh viện; một số bệnh viện đã tổ chức thành công cuộc thi điều dưỡng viên giỏi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề nhằm khắc phục hạn chế của công tác điều dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay như giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện và thực hiện các phong trào thi đua xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

HÀ ANH

HƯNG HÀ

Điểm sáng làng nghề

(Xem trang 2)



Công nhân Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) vận hành máy dệt khăn bông.

Ảnh: NGỌC LINH

Người dân sẽ được cấp mã số bảo hiểm xã hội

(Xem trang 3)

► Phổ biến quy định về an ninh, an toàn các công trình khí

Sáng ngày 28/9, UBND huyện Tiên Hải phối hợp với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ - Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về an ninh, an toàn các công trình khí tới gần 100 cán bộ các doanh nghiệp, ban, ngành, đoàn thể của huyện Tiên Hải.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu khái quát về Tổng công ty Khí Việt Nam, sơ đồ hệ thống đường ống dẫn khí biển, hệ thống khí Hàm Rồng, rủi ro của các hoạt động đánh bắt, thả neo đối với đường ống dẫn khí biển, các quy định bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí, Nghị định số 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp đã ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí với 10 nội dung như không tiếp địa thiết bị điện, không tạo nguồn sinh lửa, không để vật liệu dễ cháy, nổ, không xây cất nhà ở, kho chứa, không đào bới lấy đất, cát...

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện Tiên Hải đã hiểu hơn về các quy định cũng như giải pháp bảo đảm an toàn tuyến ống dẫn khí.

THU THUY

► Khánh thành nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

Sáng ngày 28/9, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình phối hợp với Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Đức, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

Bà Vũ Thị Đức là vợ liệt sĩ Tô Ngọc Vũ, hoàn cảnh rất khó khăn, bà sống đơn thân nhiều năm nay trong ngôi nhà đã xuống cấp tại phường Trần Hưng Đạo. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và người thân, ngôi nhà mới có diện tích trên 40m² khởi công xây dựng từ tháng 7/2017 đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng trên 70 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, động viên về tinh thần và vật chất giúp bà Đức vui bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân của các tổ chức, đoàn thể đối với thân nhân người có công.

NGUYỄN CƯỜNG